



ประกาศ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ที่ 002 /2560

เรื่อง นโยบายการต่อต้านทุจริตและให้สินบน
ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี

เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในเรื่องการต่อต้านทุจริตและให้สินบน คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับกิจการองค์กร ให้มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมในเรื่องการไม่รับ และให้สินบนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าในกรณีใดๆ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม


คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายด้านทุจริตและให้สินบน ใช้นับบังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ดังนี้

1. ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 123/5 ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่3) พ.ศ. 2558 เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการทุจริต ดิดสินบน
2. การเสนอ การให้ การจ่าย การสัญญาว่าจะให้ การสัญญาว่าจะจ่าย การยอมรับข้อเรียกร้อง การให้อำนาจในการจ่ายซึ่งเงิน ของขวัญ สิ่งของ สิทธิ ทรัพย์สินใดๆ หรือประโยชน์อื่นๆ หรือรูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึง ซึ่งรวมถึงการจ่ายเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่กระทำไปเพื่อหรือในนามของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบที่พิเศษที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชน เพื่อโน้มน้าวใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ถือเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาด
3. ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ได้มาตรฐานตามสายอาชีพที่เป็นสากล เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานและผลที่ได้รับถูกต้อง โปร่งใสตามที่ควร
4. ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลใดที่กระทำการเพื่อหรือในนามบริษัทฯ ทำการละเมิดหลักการ หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ
5. บริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน เรื่อง การให้และรับสินบนของทุกหน่วยงานอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ
6. บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง การให้และรับสินบนอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

เพื่อให้ภาพลักษณ์ และวัฒนธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและในระดับสากล ให้บุคลากรได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการกำกับกิจการที่ดี สามารถตรวจสอบได้ และมีความพร้อมที่จะเจริญก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่ง และมั่นคง เป็นพลเมืองดีของโลกอย่างยั่งยืนต่อไป อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุน สร้างเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสังคมโดยรวม ได้ตระหนักถึงปัญหา และความสำคัญของการทุจริตคิดสินบนซึ่งส่งผลเสียอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติและสังคมโลก

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560



(นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่